



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานโยธาและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๓๑๗๑๑ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาทุกท่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๐๑๒๑๖



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๐๑๒๑๖ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปประเด็นการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม และได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๓๗๙๓

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
อย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานการประชุม ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงจาก
การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุป
การประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุม
หารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” พร้อมทั้งรายงานผลดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ



สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๗๗

สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจำวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. การสนับสนุนการดำเนินงานของ PMOC กรณี PMOC ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย ขอข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสาร ไฟล์ข้อมูล ฯลฯ ให้ดำเนินการสนับสนุนข้อมูลโดยเร็วที่สุด</p> <p>๒. การพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ</p> <p style="padding-left: 20px;">๒.๑ ตั้งวงเงินงบประมาณเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนของงบประมาณต่อไป</p> <p style="padding-left: 20px;">๒.๒ ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการดำเนินงานจะเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดทุกประการ</p> <p>๓. การใช้ประโยชน์สวนรถไฟ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนจตุจักร ให้บูรณาการการใช้สวนทั้ง ๓ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเรื่องการจัดระเบียบเรียบร้อย โครงสร้างพื้นฐาน ความสะอาด ฯลฯ</p> <p>๔. หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)</p> <p style="padding-left: 20px;">๔.๑ พัฒนามาตรฐานสินค้า เช่น การบรรจุหีบห่อ คุณภาพ เป็นต้น เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added)</p> <p style="padding-left: 20px;">๔.๒ ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบ Internet</p> <p style="padding-left: 20px;">๔.๓ การผลิตและจำหน่ายสุราชุมชน/พื้นบ้าน ทำให้มีมาตรฐาน และสะอาด</p> <p>๕. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ชี้แจงในเบื้องต้นว่าจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ไว้ด้วยกัน เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ต่อประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ให้กรมการปกครองศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และสรุปประเภทของข้อมูลในส่วน of กระทรวงมหาดไทยที่จะเข้าไปรวมอยู่ในฐานข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และมาชี้แจงให้ทราบโดยขอให้ประสานหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลในส่วน of หน่วยงานและมาชี้แจงพร้อมกัน</p> <p>๖. One Stop Service (OSS)</p> <p style="padding-left: 20px;">๖.๑ ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ประชาชนที่สนใจลงทุนทราบว่าสามารถติดต่อประสานงานศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอรับคำปรึกษา/คำแนะนำด้านการลงทุน (ขั้นตอนการขออนุญาต หน่วยงานที่อนุญาต ระยะเวลา ฯลฯ) แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ</p> <p style="padding-left: 40px;">- ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ ๑ (ตาก มุกดาหาร ตราด สงขลา สระแก้ว และหนองคาย) อำนวยความสะดวกในการขออนุญาตด้านการลงทุนต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นทั้งกระบวนการ</p> <p style="padding-left: 40px;">- ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ๗๐ จังหวัดที่ไม่ใช่ที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ ๑ ให้คำปรึกษา/คำแนะนำด้านการลงทุน (ขั้นตอน หน่วยงานที่อนุญาต ระยะเวลา ฯลฯ) โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูล/คำแนะนำภายใน ๗ วันทำการ</p>	<p>ปภ./ ทุกหน่วยงาน</p> <p>กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>พช.</p> <p>ปค.</p> <p>สตร.สป./ จังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๖.๒ รายงานรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อโทรทัศน์ ใบปลิว Chart เป็นต้น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>๗. การผ่านแดนของแรงงานต่างด้าว กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการผ่านแดนเข้ามาทำงานของแรงงานต่างด้าว (ลาว กัมพูชา เมียนมา) ให้เป็นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เช่น การเข้า-ออกให้เป็นตามเวลา/พื้นที่ที่กำหนด การจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การบูรณาการกับตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เป็นต้น</p> <p>๘. จุดผ่านแดนฤดู จังหวัดอุดรดิตถ์ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำข้อมูล/รายละเอียด เช่น ศักยภาพพื้นที่ ข้อตกลง การสัญจร การค้าขาย ข้อติดขัด เป็นต้น เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>๙. การใช้ประโยชน์แม่น้ำสาละวิน ณ บ้านแม่สามแลบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนดูแลการใช้ประโยชน์ รูปแบบการใช้ประโยชน์ตามข้อตกลงกับทางประเทศเมียนมา</p> <p>๑๐. การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กำหนดจัดประชุมที่จังหวัดพิษณุโลกและดูงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (บ) ประสานกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบถึง วัน เวลา สถานที่ รูปแบบในการจัดงาน ฯลฯ พร้อมทั้งแจ้งจังหวัดที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม</p> <p>๑๑. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความพร้อมให้บริการ ความปลอดภัย ความสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ เพื่อให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวไทย</p> <p>๑๒. การลดต้นทุนค่าเช่านา ให้กรมการปกครองประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมค่าเช่านาฯ ที่เสนอไป</p> <p>๑๓. ความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตรของกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เปรียบเทียบรายละเอียดกับโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งในพื้นที่และประเภทเครื่องจักร ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินการเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร</p> <p>๑๔. การฟื้นฟูป่าชายเลน รัฐบาลให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย รณรงค์การปลูกป่าชายเลนทดแทนการสร้างสะพานเลียบริมชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘</p> <p>๑๕. การบริหารงบประมาณ ให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เบิกจ่ายงบประมาณให้ได้มากที่สุดและใกล้เคียงเป้าหมายให้มากที่สุด</p> <p>๑๖. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ให้จัดทำข้อมูล/รายละเอียด เช่น การบริหารจัดการ การแบ่งหมวดหนังสือ อุปกรณ์ภายในห้องสมุด ระบบ E-Library เป็นต้น พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า แผนงานในระยะต่อไป และรายละเอียดอื่น ๆ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>๑๗. ภัยแล้ง ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรุปการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ ในพื้นที่แล้งซ้ำซากและ</p>	<p>ตท.สป./ปก./จังหวัด</p> <p>ตท.สป./สนผ.สป./อุดรดิตถ์แม่ฮ่องสอน</p> <p>รอง ปมท.(บ)</p> <p>จังหวัด</p> <p>ปก.</p> <p>รอง ปมท. (ถ) /สนผ.สป.</p> <p>ยผ./จังหวัดชลบุรี</p> <p>ทุกหน่วยงาน/จังหวัด</p> <p>ยผ.</p> <p>ปก./สถ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>พื้นที่ที่ไม่มีน้ำประปา รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบพร้อมทั้งเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ</p> <p>๑๘. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากได้มีการปลูกยางของนายทุนเป็นจำนวนมากในพื้นที่ป่าซึ่งไม่ถูกต้อง รัฐบาลมีนโยบายจะตัดต้นยางในพื้นที่ป่าร้อยละ ๖๐ เพื่อนำไม้ไปจำหน่าย ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๔๐ ให้ผู้ดูแล/ผู้กรีดยางดูแลไปก่อน ขอแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเบื้องต้นก่อน</p> <p>๑๙. การติดต่อสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ในพื้นที่ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานหน่วยงานทหาร เพื่อขอรับการสนับสนุนติดตั้งระบบสื่อสารสำรองควบคู่ระบบสื่อสารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งจัดทำตัวแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น ระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ การฟื้นฟู เป็นต้น</p>	<p>ปค./จังหวัด</p> <p>ปค.</p>
<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. ข้อมูลผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย และค่ายผู้อพยพ ใน ๔ จังหวัด</p> <p>๑.๑ ให้ประมวลจำนวนผู้ลี้ภัย/ผู้อพยพ/ผู้ลี้ภัยจากสงคราม/โรฮีนจาในค่ายผู้อพยพ จำนวนศูนย์/ค่ายผู้อพยพ ปัญหา และอุปสรรค โดยแยกแยะแต่ละศูนย์ให้ชัดเจน แล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>๑.๒ ให้กรมการปกครองดูแลความสงบเรียบร้อยในศูนย์/ค่ายผู้อพยพ พร้อมทั้งสรุปจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค เสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>๑.๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลทั้งด้านมนุษยธรรมและกฎหมาย พร้อมทั้งประมวลผลในระดับพื้นที่เพื่อรับรู้และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมกัน</p> <p>๑.๔ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินท่าทีของ UNHCR ว่าแนวทางการดำเนินงานกับผู้อพยพผู้หนีภัยการสู้รบในปัจจุบันจะสามารถดำเนินการคล้ายคลึงกับศูนย์อพยพลาวเหมือนในอดีตที่ผ่านมาได้หรือไม่</p> <p>๒. ลินค่านำเข้า-ส่งออก ณ จุดผ่านแดน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนจัดทำข้อมูลสรุปประเภทสินค้าและมูลค่าที่มีการนำเข้า-ส่งออก ณ จุดผ่านแดน เพื่อกำกับดูแลประเภทสินค้านำเข้า-ส่งออกและทราบถึงดุลการค้า รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป</p>	<p>ตท.สป./ปค./ กาญจนบุรี/ ราชบุรี/ตาก/ แม่ฮ่องสอน</p> <p>ปค./จังหวัด ชายแดน</p>
<p>สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)</p>	<p><u>เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย (นายภานุ แยมศรี)</u></p> <p>การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีประเด็นข่าวสารที่สำคัญดังนี้</p> <p>๑. ติดตามข้อมูลความสัมพันธ์กลุ่มโรฮีนจากับกลุ่ม ISIL ศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ขอให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) หน่วยความมั่นคง ติดตามข้อมูลเชิงลึกในระดับพื้นที่ หาความเชื่อมโยงของกลุ่มโรฮีนจาที่อาจมีกับกลุ่ม ISIL ในพื้นที่ ๓ จังหวัด</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ชายแดนภาคใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์</p> <p>๒. การนำเสนอข่าวกลุ่มผู้อพยพ/หลบหนีเข้าเมือง กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) รายงาน การนำเสนอข่าวจะเน้นการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยด้านมนุษยธรรมเป็นหลักและนำเสนอภาระของประเทศไทยในการดูแลศูนย์พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมา ซึ่งดูแลโดยกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ๙ แห่ง ๔ จังหวัด ชายแดนไทย - เมียนมา</p> <p>๓. การจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย (ศอ.ยฐ.) ทหารเรือ (ทร.) ได้จัดตั้งฐานปฏิบัติการลอยน้ำเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯ และได้ทำแผนการลาดตระเวนทางเรือในรัศมี ๓๐ ไมล์ทะเล จากฝั่งขึ้นไป โดยใช้เรือ ๗ ลำ เริ่มตั้งแต่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กำหนดเส้นทางด้านตะวันตกของเกาะสุรินทร์และเกาะสิมิลัน และกำหนดแผนปฏิบัติการลาดตระเวนทางอากาศเน้นเกาะแก่งในทะเลอันดามัน ทั้งนี้ ศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ได้มอบหมายให้ทหารเรือประสานงานกับศูนย์ประสานงานแพทย์ทหารเรือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อขอรับการสนับสนุนแพทย์ไปสับเปลี่ยนในฐานปฏิบัติการ</p> <p>๔. การกำหนดให้เรือประมงติดตั้งเครื่อง VMS สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) รายงานว่า สมาคมประมงแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กรณีรัฐบาลกำหนดให้เรือประมงขนาด ๖๐ ตันกรอสขึ้นไปติดตั้งเครื่อง Vessel Monitoring System (VMS) นั้น ซึ่งได้เสนอความเห็นว่าเป็นปัญหาได้ จึงต้องการทราบความชัดเจนจากกรมเจ้าท่าในเรื่องนี้ (อาจเป็นประเด็นลูกกลมสู่การเคลื่อนไหวปิดอ่าวไทยได้) ทั้งนี้ สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยและภาคประชาสังคม ได้ยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้องต่อกรมประมง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ให้หยุดนิรโทษกรรมเรืออวนลาก จำนวน ๓,๐๐๐ ลำ ๒) ให้มีการหยุดและเลิกใช้เครื่องมือประมงประเภท อวนรุน อวนลาก และเครื่องมือจับปลาตะแบบใช้ไฟล่อ ๓) ขอมีส่วนร่วมในการร่างแผน และกฎหมายต่างๆ <p>๕. การต่อต้านการเก็บภาษีพระภิกษุสงฆ์ ศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) , สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) และกระทรวงมหาดไทย ติดตามสถานการณ์ กรณีการเคลื่อนไหวของพระภิกษุสงฆ์ในภาคอีสานที่ต่อต้านข้อเสนอการเก็บภาษีพระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมการปกครองทราบแล้ว (หนังสือลับด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๔ (ส)/๑๑๔๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘)</p> <p>๖. การตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นในจังหวัดต่าง ๆ ศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ขอให้กระทรวงมหาดไทยกำชับทุกจังหวัด ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเล่นต่าง ๆ เพื่อป้องกันเหตุการณ์การสูญเสียชีวิตจากกรณีการเสียชีวิตของ นายอัฒลลา อะเดล แคดดมบาทมาน อายุ ๒๕ ปี นักท่องเที่ยวชาวคูเวต ซึ่งเกิดจากสลิงของเครื่องเล่นบันจีจัมพ์ขาด</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นในจังหวัดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๗. รายงานข่าวสำคัญของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) กรณีรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เชิญผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมเวทีเสวนาหาแนวทางปรองดองที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี ตามกำหนดที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ คาดว่ากลุ่มเห็นต่างรัฐบาลจะมาเข้าร่วมไม่มากนัก</p> <p><u>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายสมณฑล สุตประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</u></p> <p>กรณีการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากสลิงของเครื่องเล่นบันจีจัมพ์ชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สถานประกอบการหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กรมโยธาธิการได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเครื่องเล่นที่เกิดเหตุดังกล่าวได้มีมาก่อนที่กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ.๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ (ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘) ทั้งนี้ ได้มีบทเฉพาะการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องเล่นที่ได้ใช้เครื่องเล่นอยู่ก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไปได้แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และเมื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จจะต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอใบรับรองการใช้ภายในหนึ่งปี ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>๑. ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการ</p> <p>๑.๑ ต้องจัดให้มีวิศวกรตรวจสอบบำรุงรักษาโครงสร้าง ขึ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๑.๒ ต้องจัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัย และผู้ควบคุมประจำเครื่องเล่นที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไปในสาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกล อยู่ประจำ</p> <p>๒. การขอใช้เครื่องเล่น จะต้องมิใช่วิศวกรเป็นผู้ลงนามตรวจสอบพร้อมทั้งหลักฐานการจัดให้มีการประกันภัยเพื่อประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งเทศบาลเมืองป่าตอง ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ดำเนินการออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการระงับการใช้เครื่องเล่นดังกล่าวแล้ว และให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป</p> <p>๓. การควบคุมเครื่องเล่นตามงานเทศกาลต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องเล่นที่ไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมทั้งยื่นรายงานผลการตรวจสอบโดยมีวิศวกรผู้คุมงานรับรอง และต้องมีการทำประกันภัยเพื่อประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้แจ้งเวียนให้จังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถือปฏิบัติแล้ว</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การติดตามข้อมูลความสัมพันธ์กลุ่มโรฮิงจากับกลุ่ม ISIL ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามข่าวสาร ความเชื่อมโยงของกลุ่มดังกล่าวในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคได้อย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. ศูนย์อพยพ ให้กำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ดูแลมาตรการลดความหละหลวมของศูนย์อพยพ เช่น การปล่อยปลະให้ผู้อพยพออกจากค่ายอพยพ เป็นต้น ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้าน</p> <p>๓. การลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ในมหาสมุทรอินเดีย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตาม/กำกับดูแล และช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่</p> <p>๔. การกำหนดให้เรือประมงติดตั้งเครื่อง VMS การดำเนินการจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับปฏิบัติ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและชี้แจงผู้ประกอบการเรือประมงที่ออกไปนอกน่านน้ำไม่ทำให้ผิดกฎหมาย - ในส่วนเรือประมง จำนวน ๓,๐๐๐ ลำ ที่ผิดกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหาข้อมูลในทางลับในการกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาให้เกิดความเท่าเทียม และเป็นธรรม พร้อมทั้งหาทางควบคุม/แก้ไขกรณีเรือที่ใช้เครื่องมือการประมงไม่ถูกต้อง ให้เปลี่ยนเครื่องมือประมงเพื่อสามารถขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องได้ - ให้ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย รายงานข้อมูลดังกล่าวให้ศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ทราบเพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหारेือประมง จำนวน ๓,๐๐๐ ลำ ที่ผิดกฎหมายดังกล่าวต่อไป <p>๕. การต่อต้านการเก็บภาษีพระภิกษุสงฆ์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้วย แต่ให้เป็นการศึกษาของทางสงฆ์</p> <p>๖. การควบคุมเครื่องเล่น</p> <p>๖.๑ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องเล่นทั้งหมดให้อยู่ในสภาพปลอดภัย โดยให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘</p> <p>๖.๒ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดอบรมให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ พนักงานควบคุมเครื่องเล่นและผู้เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘</p> <p>๖.๓ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล/ตรวจตราเครื่องเล่นอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๖.๔ ให้กรมการปกครองใช้กลไกของท้องถิ่น กำกับ ดูแล และตรวจตราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ใช้กลไกของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัด/อำเภอ</p> <p>๖.๕ ให้เลขาธิการ ศสน.มท. รายงานข้อมูลการควบคุมเครื่องเล่นดังกล่าวให้ศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ทราบด้วย</p>	<p>ปค./จชต.</p> <p>ปค.</p> <p>ปค./จังหวัด</p> <p>ปค./ศสน.มท./จังหวัด</p> <p>ปค./จังหวัด</p> <p>ปค./ยผ./สส./จังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นายพินิต เลิศอุดมธนา ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสำนักการโยธา)</p> <p>คณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านการออกแบบและภูมิสถาปัตย์ ได้มีการประชุมและเสนอรูปแบบโครงการเบื้องต้นให้ที่ประชุมรับทราบและเสนอข้อคิดเห็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอให้มีการศึกษาพื้นที่ให้ขึ้นไปตามขั้นตอนให้เรียบร้อยก่อนจะดำเนินการออกแบบ ซึ่งกรุงเทพมหานครชี้แจงว่าการศึกษาพื้นที่สามารถดำเนินการควบคู่ไปกับการออกแบบได้ ๒. สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้ยกกรณีการดำเนินโครงการริมน้ำยานนาวามาเปรียบเทียบ ซึ่งกรุงเทพมหานครชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่นำร่องของกรุงเทพมหานคร โดยโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะดำเนินการบนพื้นแม่น้ำ ส่วนโครงการริมน้ำยานนาวาดำเนินการบนพื้นดินริมฝั่งอย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้คำนึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงของการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ ทั้งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและที่จะดำเนินการในอนาคต <p>ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้เน้นย้ำกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าจะมีการดำเนินโครงการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและครบถ้วนทุกขั้นตอน รวมทั้งจะมีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินโครงการ แต่ต้องมีการพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้อาศัยอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ๒. ชี้แจงกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าหากจะมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จะต้องเสนอให้คณะทำงานฯ พิจารณาอนุมัติการก่อสร้าง แต่หากเป็นการดำเนินการบนพื้นดินริมฝั่งสามารถประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการได้ทันที ๓. เร่งรัดการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ทั้งนี้ กรอบวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยขอให้เร่งดำเนินการเสนอขอวงงบประมาณในรอบแรกเพื่อดำเนินการที่จำเป็นในระหว่างที่ยังไม่มีแบบโครงการ ๔. ให้ดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใส ประหยัด รอบคอบ ครบทุกขั้นตอน เพื่อให้เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วประเทศ 	<p>กทม.</p>
<p>การพัฒนาสวนรถไฟสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนจตุจักร</p>	<p>เนื่องจากสวนรถไฟ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนจตุจักรมีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ เช่น อุบัติเหตุรถจักรยานชนผู้มาใช้สวนสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งกรุงเทพมหานครได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในด้านความปลอดภัยในการสัญจร</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด รวมทั้งพัฒนาการใช้ประโยชน์สูงสุดของพื้นที่สวนสาธารณะทั้ง ๓ แห่งร่วมกัน</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้พิจารณากำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งการออกแบบเส้นทางจักรยานให้เหมาะสม ไม่ควรกำหนดเส้นทางให้มีการวิ่งสวนทางกัน และหลีกเลี่ยงการใช้รั้วกันซึ่งจะมีผลต่อการดูแลรักษาในอนาคต</p> <p>๒. บูรณาการการใช้สวนสาธารณะทั้ง ๓ แห่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งดูแลสิ่งอำนวยความสะดวก การดูแลความปลอดภัยการใช้เส้นทางภายในสวนสาธารณะ การรักษาความสะอาด การก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ</p> <p>ทั้งนี้ ให้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยขอให้ผู้นำประเด็นการขอใช้ประโยชน์จากรายได้ของสนามไตรฟอล์ฟและที่จอดรถไปพิจารณาด้วย</p>	กทม.
สรุปผลการจำหน่ายและจัดแสดง OTOP MIDYEAR ๒๐๑๕	<p>กรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</p> <p>กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดงาน OTOP MIDYEAR ๒๐๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระดับ ๓ – ๕ ดาว จาก ๗๖ จังหวัด โดยมีบูทจัดแสดง ๒,๐๐๐ บูท ในพื้นที่ ๓๕,๐๐๐ ตารางเมตร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) เป็นประธานเปิดงาน มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑. ภาพรวมการจัดงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าชมงาน จำนวน ๔๖๕,๗๒๙ คน - มียอดจำหน่ายทั้งสิ้น ๖๕๑,๔๔๔,๒๐๔ บาท - สินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ คือ สินค้าประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายที่สะท้อนวิถีไทย <p>๒. การสำรวจความพึงพอใจของผู้จำหน่าย ผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ผลการสำรวจมีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้จำหน่าย พบว่ามีความพึงพอใจการจัดงานซึ่งเป็นการขยายช่องทางการตลาด การเพิ่มขึ้นของรายได้ และสถานที่จัดงานตามลำดับ โดยเสนอให้ขยายระยะเวลาการจัดงานเพิ่มขึ้น ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้มากขึ้น เพิ่มจำนวนบูทให้มากขึ้น และจัดที่นั่งโซนอาหารให้เพียงพอ - ผู้เข้าร่วมงานชาวไทย พบว่ามีความพึงพอใจการจัดงานที่มีส่วนสนับสนุนผู้ประกอบการในต่างจังหวัด สถานที่จัดงาน และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ตามลำดับ โดยเสนอให้เพิ่มสินค้า OTOP ชวนชิมมากขึ้น เพิ่มจำนวนครั้งในการจัดงานในแต่ละปี และเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสินค้า - ผู้เข้าชมงานชาวต่างประเทศ พบว่ามีความพึงพอใจรูปแบบของผลิตภัณฑ์ การจัดงานที่มีส่วนสนับสนุนชุมชน และระยะเวลาการจัดงานตามลำดับ <p>๓. กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำวิดิทัศน์สรุปผลการจัดงาน OTOP MIDYEAR ๒๐๑๕ เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้ดำเนินการนำวิดิทัศน์สรุปผลการจัดงาน OTOP MIDYEAR ๒๐๑๕ เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป</p> <p>๒. ให้ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้เป็นมาตรฐานสากลสำหรับผู้ซื้อที่สนใจ เช่น การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น</p> <p>๓. ให้พัฒนามาตรฐานสินค้าในทุกด้านให้สูงขึ้น เช่น คุณภาพสินค้า การบรรจุหีบห่อ เป็นต้น รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ของผลิตภัณฑ์</p> <p>๔. ขอให้ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม (Original) แยกจากสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง/ประยุกต์ผลิตภัณฑ์ไปจากเดิม (Fusion) ให้ชัดเจน</p> <p>๕. ขอให้ดูแลตรวจสอบการผลิตสุราพื้นบ้านให้มีคุณภาพ สะอาด ได้มาตรฐาน รวมทั้งดำเนินการจับกุมผู้ผลิตสุราพื้นบ้านที่ไม่ได้มาตรฐาน</p>	พช.
<p>การทำ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและภาคเอกชนในการป้องกันการทุจริต</p>	<p>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสยาม ศิริมงคล)</p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้โครงการมหาดไทยใสสะอาด โดยได้กำหนดแนวทางดำเนินการในเบื้องต้นประกอบด้วย การดำเนินกิจกรรม “ไม่ให้ ไม่รับ” การรวมพลังเครือข่าย/การตรวจสอบ/แจ้งเบาะแส และการขับเคลื่อนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (MOU) ร่วมกับภาคเอกชน (หอการค้าไทย และองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์ คือ การปลูกจิตสำนึกบุคลากร/เจ้าหน้าที่ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร</p> <p>สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าบันทึกข้อตกลงไม่มีลักษณะเป็นสัญญา ซึ่งตามหลักปฏิบัติทั่วไปการลงนามในฐานะผู้แสดงเจตจำนงจะต้องลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารขององค์กร สำหรับผู้ที่เป็นสักขีพยานควรมีฐานะสูงกว่าผู้ลงนาม อย่างไรก็ตาม อาจไม่จำเป็นต้องมีการลงนามในฐานะสักขีพยานก็ได้ ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจเข้าร่วมในพิธีลงนาม โดยพิจารณาลงนามหรือไม่ลงนามในฐานะสักขีพยานก็ได้ ในกรณีนี้ ได้หารือร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการกำหนดผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ซึ่งจากการหารือได้มีข้อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาร่วมทั้งลงนามในฐานะสักขีพยาน</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้มีการตกลงร่วมกับหน่วยงานที่จัดทำบันทึกข้อตกลง ในประเด็นเกี่ยวกับผู้ลงนามให้เรียบร้อย</p> <p>๒. ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ</p>	ก.พ.ร.สป./ศปท.มท.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผังเมืองรวมจังหวัด	<p>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมนตรี สดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</p> <p>๑. ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้ว ๒๑ จังหวัด (สิงห์บุรี สระบุรี เชียงใหม่ นครนายก ยโสธร ปราจีนบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ยะลา น่าน พิษณุโลก เชียงราย นครปฐม ตรด ลำปาง สุรินทร์ พะเยา นครศรีธรรมราช หนองบัวลำภู ชัยภูมิ)</p> <p>๒. รอกการประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ๑๗ จังหวัด (ปทุมธานี กระบี่ แพร่ ระนอง เลย สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ อ่างทอง นราธิวาส ตรัง แม่ฮ่องสอน พัทลุง พังงา ชุมพร)</p> <p>๓. ปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ ๓๕ จังหวัด ได้ปิดประกาศโดยจะครบ ๙๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ (อุดรดิตถ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชัยนาท นครราชสีมา อานาจเจริญ ตาก ลำพูน ปัตตานี สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ พิจิตร ขอนแก่น มหาสารคาม สุโขทัย กาญจนบุรี ชลบุรี สตูล สุราษฎร์ธานี กำแพงเพชร ร้อยเอ็ด นครพนม อุดรธานี ลพบุรี กาฬสินธุ์ ระยอง สกลนคร เพชรบุรี ศรีสะเกษ หนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา สงขลา)</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีนว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดประชุมหารือผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดผังเมืองรวมจังหวัด เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน เป็นต้น โดยให้มีข้อตกลงของทุกฝ่าย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นหรือวางตัวเป็นกลาง</p>	ยผ.

สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.